

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chi thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”

Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 24/01/2018 của Tỉnh ủy Bình Thuận về thực hiện Chi thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các Sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Chủ động phòng ngừa, giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, tổ chức và nhân dân.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên lĩnh vực kinh tế; tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng chức năng và sự tham gia của doanh nghiệp trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế; đặc biệt chú trọng đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn các dự án, mục tiêu, công trình kinh tế trọng điểm, lĩnh vực năng lượng, du lịch, tài nguyên - môi trường, tài chính - ngân hàng, công nghệ thông tin, nông nghiệp, thủy lợi, hải sản... Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt. Kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế và bảo đảm an ninh kinh tế.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Nhiệm vụ chung

1.1. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị, tổ chức phổ biến, quán triệt, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3978/KH-UBND ngày 03/11/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 38-NQ/TU

ngày 07/8/2015 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 23/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 13/9/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 24/01/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế” đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm về công tác bảo đảm an ninh kinh tế. Xác định đảm bảo an ninh kinh tế là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của các cấp, ngành, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu.

1.2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên lĩnh vực kinh tế. Xây dựng, thực hiện nghiêm quy chế, quy định bảo vệ kinh tế tại các cơ quan, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chủ động tham mưu đề xuất bổ sung, sửa đổi, thay thế hoặc ban hành mới các văn bản trong quản lý kinh tế.

Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý ngân sách, đầu tư công, tài sản công; bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư, an ninh năng lượng, an ninh nông nghiệp nông thôn, an ninh mạng; bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công nghệ; Tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người lao động; tăng cường quản lý chặt chẽ lao động nước ngoài và người nước ngoài tại địa phương. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế. Phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, Quân đội với các ngành, các cấp và nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế.

Chủ trọng phát triển, củng cố tổ chức cơ sở đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ... trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đồng thời tăng cường quản lý các tổ chức của người lao động, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hội, nhóm trái phép của công nhân, không để hình thành “các tổ chức chính trị đối lập”. Qua đó huy động, vận động nhân dân, người lao động tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh kinh tế.

1.3. Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các giải pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Xây dựng, triển khai, thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh quảng bá về môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương. Rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung phương án, kế hoạch, quy chế bảo đảm an ninh, an toàn các dự án, mục tiêu, công trình kinh tế trọng điểm, các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp có quy mô lớn. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án bảo đảm

an ninh, an toàn quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, bán đấu giá tài sản Nhà nước, đầu tư công, xử lý nợ xấu..., chủ động, kịp thời phát hiện, ngăn chặn dấu hiệu sai phạm, gây tổn thất kinh tế; tiếp tục thực hiện Đề án “Bảo đảm trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo” tỉnh Bình Thuận theo “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; thực hiện có hiệu quả Đề án “đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2030” và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về các giải pháp “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)”.

Xây dựng chính sách ưu tiên thu hút dự án đầu tư có công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại, bảo đảm môi trường và đầu tư phát triển ở những vùng, địa bàn điều kiện phát triển kinh tế - xã hội khó khăn nhằm mục tiêu vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa củng cố quốc phòng, an ninh. Coi trọng, lựa chọn đối tác nước ngoài có năng lực tài chính, công nghệ, tư cách pháp nhân tốt. Tổ chức thẩm định chặt các chương trình, đề án, dự án hợp tác, đầu tư nước ngoài vào địa bàn quan trọng, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường và an sinh xã hội khu vực dự án hoạt động; không chấp thuận đầu tư, cấp phép, triển khai các dự án không đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

1.4. Tăng cường hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc thực hiện pháp luật về kinh tế; kịp thời phát hiện, khắc phục sơ hở, thiếu sót, sai phạm trong quản lý kinh tế; những vấn đề bức xúc nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công, ngừng việc tập thể ngay khi mới phát sinh và tại cơ sở, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, tổ chức và người dân; không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá.

Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án có quy mô đầu tư lớn, các dự án đầu tư nước ngoài từ khâu thẩm định, cấp phép đến quá trình triển khai thi công, quản lý, vận hành dự án; rà soát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả, tác động, ảnh hưởng của dự án đến quốc phòng, an ninh, môi trường và an sinh xã hội khu vực dự án hoạt động; kiên quyết xử lý, chấm dứt dự án không thực hiện đúng cam kết, không hiệu quả, lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường.

Hoạt động quản lý, kiểm tra, thanh tra, giám sát phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, đồng thời không làm ảnh hưởng và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

1.5. Chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế.

Chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá và dự báo sớm những tác động, ảnh hưởng tiêu cực của tình hình trong nước và thế giới tác động đến kinh tế địa phương; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các loại tội phạm kinh tế có tổ chức, có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, xâm phạm an ninh mạng, rửa tiền, tin dụng đen, tham nhũng, sản xuất tiêu thụ hàng giả, gian lận thương mại và các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời rà soát, thanh tra, kiểm tra, phát hiện, khắc phục lỗ hổng bảo mật trong hệ thống mạng thông tin của các cơ quan, tổ chức kinh tế, phòng ngừa, ngăn chặn đối tượng xâm nhập mạng nội bộ, chiếm quyền điều hành, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến an ninh mạng, an toàn thông tin; xây dựng, bổ sung và tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh trật tự giữa Công an tỉnh với các Sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả biện pháp bảo đảm an ninh kinh tế trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên các lĩnh vực; chủ trì, hướng dẫn và phối hợp với các ngành chức năng thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, kinh tế, văn hóa tư tưởng, trật tự an toàn xã hội, xuất nhập cảnh; quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; quản lý chặt chẽ hoạt động, cư trú của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài về địa phương; chủ động xác minh tư cách pháp nhân, năng lực các chủ đầu tư, tham mưu lựa chọn nhà đầu tư và địa điểm đầu tư đối với các dự án có quy mô lớn, lĩnh vực trọng điểm, dự án có yếu tố nước ngoài. Tăng cường phối hợp tổ chức thanh, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý đối với các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực.

- Phối hợp rà soát, kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội có tác động ảnh hưởng lớn đến an ninh, trật tự; phối hợp thẩm định quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội và các dự án, công trình quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Chủ động phát hiện, tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công... không để hình thành "điểm nóng" các thế lực thù địch, phản tử xấu lợi dụng kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự. Bổ sung, hoàn chỉnh và tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống cháy nổ, phương án tác chiến, phòng, chống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, biểu tình, bạo loạn, khủng bố, phá hoại đối với các mục tiêu quan trọng về kinh tế, các khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp có quy mô lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

- Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực

thù địch, phân động cái cắm nội gián để phá hoại nội bộ, kinh tế; đối tác nước ngoài lợi dụng đàm phán ký kết chương trình hợp tác, triển khai các dự án để gây thiệt hại kinh tế, xâm phạm an ninh quốc gia; nhất là hoạt động tài trợ của nước ngoài, tổ chức Phi Chính phủ (NGO) trên các lĩnh vực nhạy cảm tại các địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ động phân tích, đánh giá và dự báo sớm những dấu hiệu bất ổn về kinh tế - xã hội có tác động ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội để kịp thời tham mưu các giải pháp ứng phó.

- Tổ chức các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế. Tập trung vào các loại tội phạm kinh tế có tổ chức, rửa tiền, tham nhũng, buôn lậu, trốn thuế, chuyển giá, sản xuất, tiêu thụ tiền - hàng giả, tin dụng đen, tội phạm sử dụng công nghệ cao, xâm phạm an ninh thông tin, an ninh mạng.

- Tăng cường phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, xây dựng, phát triển phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

2.2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, chú trọng kết hợp bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

- Phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh; hướng dẫn, trang bị cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân các kiến thức cơ bản về quân sự, quốc phòng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân.

- Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BCA-BQP ngày 29/6/2012 của Chính phủ về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ quy định việc phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng; phối hợp các cơ quan chức năng thẩm định các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế, đầu tư nước ngoài vào các địa bàn chiến lược về quốc phòng - an ninh đảm bảo phù hợp phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh; phối hợp xây dựng, triển khai luyện tập, diễn tập các phương án, kế hoạch phòng chống khủng bố, gây bạo loạn, phá hoại các công trình, mục tiêu trọng điểm về quốc phòng - an ninh; kịp

thời phát hiện tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết những vụ việc phát sinh phức tạp liên quan.

- Tham mưu UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung, biện pháp tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền; củng cố cơ sở chính trị, xây dựng khu vực biên giới (KVBG) bền vững mạnh về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội và quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

2.3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Phối hợp với lực lượng Quân sự, công an, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên biển, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong KVBG biển, đảo của tỉnh. Chủ động tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc mọi diễn biến tình hình, âm mưu, phương thức thủ đoạn, đấu tranh, ngăn chặn của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề nhạy cảm, phức tạp kích động quần chúng nhân dân tập trung khiếu kiện đông người, tuần hành, biểu tình; hoạt động khủng bố, gây bạo loạn, phá hoại các công trình, mục tiêu trọng điểm về quốc phòng, an ninh; hoạt động buôn lậu - gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa và các tội phạm hình sự khác theo chức năng; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, xử lý các tình huống phức tạp ở KVBG biển, đảo của tỉnh.

- Phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong quản lý người nước ngoài học tập, làm việc, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu kinh tế trong KVBG biển; thực hiện hoạt động quản lý nhà nước, kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú đối với người nước ngoài trong khu kinh tế, khu vực cửa khẩu, cảng biển.

- Phối hợp với lực lượng chức năng thẩm định các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế, đầu tư nước ngoài vào các địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ trên KVBG biển, đảo của tỉnh

2.4. Các Sở, ban, ngành

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh. Tập trung một số nội dung sau:

- Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế gắn với nhiệm vụ quốc phòng an ninh phù hợp với đặc điểm, ngành, lĩnh vực quản lý.

- Sở Tài chính và Sở Kế hoạch & Đầu tư chủ trì tham mưu ban hành cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư nhất là các ngành, lĩnh vực có công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại, đảm bảo môi trường và đầu tư ở những vùng, địa bàn điều kiện phát triển kinh tế xã hội khó khăn; xây dựng chính sách ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các ngành, lĩnh vực được phân công; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm; giải quyết kịp thời đúng pháp luật những vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay khi mới phát sinh. Xây dựng kế hoạch rà

soát, kiểm tra chặt chẽ tiến độ triển khai từng dự án, công trình trên ngành, lĩnh vực được phân công trên cơ sở đó đánh giá hiệu quả, tác động dự án đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh.

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh kinh tế; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình kinh tế trọng điểm về an ninh quốc phòng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở ngành, lĩnh vực phụ trách.

2.5. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Nghị quyết 88, Chỉ thị số 12, Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 24/01/2018 của Tỉnh ủy tại địa phương và tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng chính sách, cơ chế tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện tốt các mặt công tác bảo đảm an ninh kinh tế tại địa phương.

- Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên, bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp lớn; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, giải quyết kịp thời vấn đề nảy sinh trong nội bộ nhất là dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không để đối tượng bên ngoài có điều kiện thâm nhập, tác động nội bộ, thu thập tin tức tình báo. Chủ động có giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh trật tự tại địa bàn.

- Triển khai các phương án, kế hoạch giám sát, quản lý chặt chẽ các dự án kinh tế đang đầu tư trên địa bàn, nhất là các dự án có quy mô lớn, dự án có vốn đầu tư nước ngoài, dự án của tổ chức phi chính phủ nước ngoài; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm của đối tác nước ngoài lợi dụng sơ hở, yếu kém để tạo cơ gây sức ép, vi phạm pháp luật; kiên quyết xử lý dự án không thực hiện đúng cam kết, không hiệu quả, lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân vùng dự án.

- Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, có phương án, kế hoạch giải quyết phù hợp các vấn đề bức xúc nảy sinh, các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công, giải quyết kịp thời ngay khi mới phát sinh và tại cơ sở, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người lao động; không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá; không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các ngành chức năng phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc có chiều sâu, phù hợp với tình chất địa bàn và sát cơ sở; gắn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương.

2.6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự, gắn phát triển kinh tế với củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của tổ chức, cá nhân trong tham gia công tác đảm bảo an ninh kinh tế nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

- Chi đạo công đoàn các cấp đẩy mạnh việc thành lập công đoàn cơ sở, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Chủ trì phối hợp với các ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động; giám sát việc chấp hành pháp luật lao động của các doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế tranh chấp lao động không đúng quy định pháp luật của công nhân các doanh nghiệp trên địa bàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ được phân công, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện kịp thời. Thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân; thực hiện cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

2. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố định kỳ hàng năm xây dựng báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng (trước ngày 10/6) và báo cáo năm (trước ngày 10/12) gửi về Công an tỉnh để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ, ngành Trung ương theo quy định./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Bộ Công an;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.Thuận



Ký bởi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận
Email: ubnd@binhthuan.gov.vn
Cơ quan: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận
Ngày ký: 21.05.2018
08.15.28 +07:00

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ký bởi: Lương Văn Hải
Email: hailv@ubnd.binhthuan.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Bình Thuận
Ngày ký: 21.05.2018
08.15.15 +07:00

Lương Văn Hải

